

## บาท/ดอลลาร์เข้านี้ฟื้นตัวหลังผู้ส่งออกขายดอลลาร์,ทิศทางผันผวน-ยังสับสนการเมือง

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ฟื้นตัวขึ้นจากช่วงทำตลาดเมื่อวานนี้ โดยดีลเลอร์ระบุว่าทางการได้เข้าแทรกแซงตลาดตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวาน หลังคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ(คสช.) ประกาศควบคุมอำนาจการปกครอง

\*แต่ในช่วงเช้านี้ ดีลเลอร์ ระบุว่า ยังไม่เห็นการเข้าดูแลตลาดจากทางการ แต่การที่เงินบาทฟื้นตัวขึ้น เป็นผลจากแรงขายดอลลาร์จากผู้ส่งออก อีกทั้ง การที่ปริมาณการซื้อขายในตลาดยังมีไม่มาก และนักลงทุนยังสับสนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้เงินบาทยังแกว่งตัวผันผวนในระยะสั้น

\*กลุ่มคสช. ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะ ได้เข้าควบคุมอำนาจการปกครองของประเทศ ตั้งแต่เวลา 16.30 น.วานนี้ เพื่อดำเนินการให้สถานการณ์ต่างๆ ภายในประเทศ กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว และเพื่อเป็นการปฏิรูปโครงสร้างการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

\*นายจอห์น แครรี่ รมว.ต่างประเทศสหรัฐ ออกแถลงการณ์ระบุว่า การที่ทางกองทัพไทย ประกาศเข้าควบคุมอำนาจการปกครอง ถือเป็นกรกระทำที่ไม่มีความชอบธรรม และจะส่งผลกระทบทางลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐ-ไทย โดยเฉพาะความสัมพันธ์ด้านการทหาร โดยสหรัฐกำลังทบทวนความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการทหาร เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสหรัฐ

\*สิงคโปร์เรียกร้องให้ทุกฝ่ายในไทย หลีกเลี่ยงความรุนแรงและการนองเลือด โดยไทยเป็นประเทศที่สำคัญในภูมิภาค และเป็นสมาชิกที่สำคัญของอาเซียน ความไม่แน่นอนที่ยืดเยื้อยาวนาน จะจุดไทยและทั้งภูมิภาคล่าหลังทั้งหมด

\*ดอลลาร์ทรงตัวที่ระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับเยน และทรงตัวเมื่อเทียบกับยูโรในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย โดยปรับตัวขึ้นหลังจากข้อมูลตลาดบ้านและกิจกรรมภาคการผลิตของสหรัฐ ที่น่าพอใจ ช่วยหนุนผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเล็กน้อย

- \*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ  
รพท.วันนี้ อยู่ที่ 32.408 บาท
- \*09.22 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.48/52 จาก 32.54/56 เมื่อวาน  
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.50/54 จาก 32.60/62 เมื่อวาน
- \*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 101.77/79 จาก 101.72 เมื่อวาน
- \*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3648/50 จาก 1.3654 เมื่อวาน

"ที่เห็นทางการเข้ามา ก็ตั้งแต่เมื่อวานตอนนี่ ตอนที่บาทตั้งขึ้นไปแรงๆ (อ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์) หลังการประกาศ(ควบคุมการปกครอง) แต่เข้านี้ยังไม่เห็นว่าทางการเข้ามา แต่มี exporters เข้ามาขายดอลลาร์ แล้วด้วยวอลุ่มที่บางด้วย ก็ทำให้ตลาดค่อนข้างจะผันผวนอยู่ แต่ก็ยังเป็นการแกว่งในกรอบ" ดีลเลอร์ กล่าว เขา คาดว่า เงินบาทวันนี้จะเคลื่อนไหวในกรอบ 32.45-32.60 โดย ตลาดยังคงสับสนกับสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ ทำให้การเคลื่อนไหวยังผันผวน และ นักลงทุนบางส่วนคงถอนตัวออกจากตลาดไป ขณะที่ดีลเลอร์อีกรายหนึ่ง กล่าวเช่นกันว่า นักลงทุนยังคงสับสนกับแนวโน้มของสถานการณ์การเมืองในประเทศว่าจะไปในทางใด ทำให้เงินบาทยังผันผวน โดย มองกรอบการเคลื่อนไหวในวันนี้ไว้ที่ 32.40-32.60

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้